



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยเป็นการสมควรให้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ถือเป็นนิติบุคคล อันเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้เชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการและบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ รวมถึง คณะผู้บริหาร

๑.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๒.) พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๓.) พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๔.) ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๕.) พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๖.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๗.) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

๘.) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์

๙.) ผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๑๐.) สถานศึกษาในพื้นที่ ที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

๑๑.) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ <https://www.khangkhai.go.th> /รวมทั้งระบบแอปพลิเคชัน

ชั้น อุปกรณ์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น

๑๒.) บุคคลอื่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้าประกัน ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

นอกจากประกาศนโยบายฉบับนี้แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับการดำเนินการ หรือการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อเพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลพึงมีในการดำเนินการ หรือการบริการนั้น เป็นการเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายตามประกาศนี้ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

๓. คำนิยาม

“องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลการถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

“การประมวลผล” หมายความว่า การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย

“บริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการและบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบแอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ คุ้มครอง เปิดเผย โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือดำเนินการอื่นในลักษณะเดียวกัน

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๔. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เก็บรวบรวม

การดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางการให้บริการอื่นที่ควบคุมโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เป็นต้น

๔.๒ ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ หรือบริการอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรม การใช้งาน เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ หรือบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

๔.๓ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีหน้าที่ตามพันธกิจในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน การแสวงหาข้อมูลในการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนคดีการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและรวมถึงการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรือประกาศของผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ หรือบริการ แล้วแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้งนี้ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

๕. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการโดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล	รายละเอียด
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ สามารถดำเนินการตามภารกิจหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

	และบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เป็นต้น
เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล	เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้ข้อมูลในการแจ้งเหตุต่างๆ ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรืออย่างอื่น ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา	เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น การจ้างเหมาบริการ จ้างทำของ การทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ หรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น
เพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การใช้อำนาจรัฐที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้รับ	เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ สามารถใช้อำนาจรัฐและดำเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่อการจัดทำเอกสาร หรือสถิติที่สำคัญ	เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสาร วิจัย หรือสถิติตามที่ อบต.แก้งไก่อ อาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเจ้าหน้าที่การให้บริการดิจิทัลภาครัฐ (เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นต้น
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา ๒๔ หรือ ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

๖ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เก็บรวบรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล	ข้อมูลระบุชื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลจากเอกสาร

	<p>ราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล	<p>ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพ การเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษีที่ใช้ ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น</p>
ข้อมูลการติดต่อ	<p>ข้อมูลเพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (บ้าน ที่ทำงาน) ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID Teams) แผนที่ตั้งของที่ปัก เป็นต้น</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา	<p>รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสตุนในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัย	<p>รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ หมายเลขกรรมธรรม์ ประเภทกรรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยประกัน</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม	<p>ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เป็นต้น</p>

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ	<p>รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sing-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง พฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น https://www.khangkhai.go.th/ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ เป็นต้น</p>
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน	<p>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น</p>

	ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ภาพจำลองใบหน้า,ลายนิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
--	--

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เป็นการทำไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

๗ คุกกี้ (Cookies)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ จะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันใน เว็บไซต์ ที่อยู่ภายใต้ ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น <https://www.khangkhai.go.th/> หรือแอปพลิเคชันต่างๆ หรือบนอุปกรณ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการของสำนักงานและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ให้ตรงกับต้องการของเจ้าของข้อมูลโดยสามารถตั้งค่าลบหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Wed Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๘ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายกำหนด

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

๙ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์บริการหรือกิจกรรมที่ให้ บริการ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

(๑) เพื่อนำไปใช้ภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ หรือดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อได้รับมอบหมาย

(๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(๓) เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

(๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าว อ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๖) จัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

(๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แก้งไก่อ

(๘) เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นในการบริหารจัดการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล
รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ การประเมิน

คุณสมบัติ

(๙) ป้องกัน ตรวจสอบ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือ
การกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก้งไก่อ

(๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและยืนยันข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการ
สมัครใช้ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย

(๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย

(๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น

(๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

(๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ทั้งใน
ภาพรวม และ รายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์

(๑๗) ดำเนินการตามที่เป็น

(๑๘) ดำเนินการตามที่เป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีต่อ
หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระ
ผูกพันตามกฎหมาย

(๑๙) ดำเนินการตามที่เป็นเพื่อประโยชน์ที่ขบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
แก้งไก่อหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

(๒๐) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้า
ระวังโรคระบาด

(๒๑) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้าหรือจัดทำสถิติ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อได้รับมอบหมาย

(๒๒) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้

๑๐ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล	รายละเอียด
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลแก้งไก่อ ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น เช่น	หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้มีอำนาจควบคุมกำกับดูแล หรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความสำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการ ปกครอง กรมบัญชีกลาง ศาล สำนักงานอัยการสูงสุด กรมควบคุม

(การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ)	โรค กระทบวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตรวจสอบความมีอยู่ของทรัพย์สินขาดสถาบันการเงิน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบสถานะการดำรงตำแหน่งของบุคลากร การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่างๆเช่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ	บุคคลภายนอกที่ อบต.แก้งไก่อ จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
ผู้ให้บริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เช่น ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อโรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่เหมาะสม เช่น การดำเนินการประกาศต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ เป็นต้น

๑๑ การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

(๑.) ผู้ควบคุมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๒ ถนน สังคม - นายung ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐ โทร./๐๔๒-
๔๔๑๖๐๙ แฟกซ์. ๐๔๒-๔๔๑๖๐๙ เว็บไซต์ : <https://www.khangkhai.go.th/> อีเมล :
Saraban@Khangkhai.go.th

(๒.) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก้งไก่อ เลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๒ ถนน สังคม - นายung ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร./๐๔๒-๔๔๑๖๐๙ แฟกซ์. ๐๔๒-๔๔๑๖๐๙ เว็บไซต์ : <https://www.khangkhai.go.th/> อีเมล :
Saraban@Khangkhai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายคำพันธ์ เยาวเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ